



TIN MỤC VỤ
GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM
2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4
Phone / Fax: 403 262 1078
Linh Mục Chánh Xứ
J.B. Nguyễn Đức Vương 403 479 4638
Linh Mục Phó Xứ
Giuse Phạm Công Liêm 403 465 3101

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - Ngày 10 Tháng 4, Năm 2022



BÍ TÍCH

Giải Tội

20 phút trước các Thánh Lễ
Rửa Tội Trẻ Em
3:30 PM thứ Bảy cuối tháng

Hôn Phối

Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ Xức Dầu Bệnh Nhân
Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào
Trao Minh Thánh cho Bệnh Nhân
Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

THÁNH LỄ

Thứ Hai - Thứ Sáu
11:00 AM; 6:00 PM
Thứ Bảy
9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
4:30 PM; 6:00 PM
Chúa Nhật
9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM
Chầu Thánh Thể
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng: 5:30 PM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Chủ Tịch
Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh 587 889 7907
Phó Nội Vụ
An Phong Lê Châu Tuấn 403 862 3226
Phó Ngoại Vụ
Michael Nguyễn 403 615 9568
Thư Ký
Maria Nguyễn Phương 403 714 4389
Thư Ký Giáo Xứ
Maria Đặng Thị Mỹ Loan 403 262 1078

LỊCH PHỤNG VỤ
TUẦN THÁNH

1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly.

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa Nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.

2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, Kiệu Minh Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng

đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.

Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.

10. CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa

Làm phép và rước lá: Lc 19,28-40

Thánh lễ: Is 50,4-7 / Pl 2,6-11

Lc 22,14-23,56 (hoặc Lc 23,1-49)

Lưu ý: Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vợ chồng có thể làm gì nếu không có con?

T. Họ có thể sống quảng đại qua việc bảo trợ hay nhận con nuôi, hoặc tham gia những công tác phục vụ tha nhân. (GLHT,550)

CHIA SẺ

Nhiều cặp vợ chồng Chúa ban cho rất đông con nhiều cháu, nhưng lại có những cặp vợ chồng mong mãi, mong hoài mà không có được một mụn con. Mỗi đứa con đều là quà tặng của Thiên Chúa. Tại sao Chúa ban cho người này thì đông con, mà người kia lại không có? Đây là mầu nhiệm của tình yêu, Chúa ban cho ai người ấy được, con người không hiểu nổi.

Nhưng bù đắp lại, những đôi vợ chồng không con hãy sống quảng đại, bác ái bằng cách nhận bảo trợ hay nhận các trẻ nghèo, trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi, hoặc tham gia những công tác phục vụ tha nhân.

Nhiều cặp vợ chồng son sẻ đã sinh hoạt trong hội từ thiện: “Enfants du Mékong” để bảo trợ và nhận nhiều trẻ em nghèo ở các nước châu Á làm con nuôi. Chúng gọi cha và mẹ nuôi chúng là Parrain và Marraine (cha nuôi và mẹ nuôi). Chúng liên lạc với cha mẹ nuôi thường xuyên qua thư từ. Và cha mẹ nuôi cũng coi chúng như con ruột. Trong số những đứa con nuôi, nhiều đứa đã thành công ở đời. Đó là niềm hạnh phúc cho các cha mẹ nuôi chúng.

Thánh Têrêsa Calcutta đi tu, độc thân, nhưng nuôi nâng đỡ sóc hàng ngàn, hàng triệu trẻ nghèo hoặc trẻ mồ côi bị bỏ rơi và được mọi người triu mến gọi là Mẹ. Nhiều đứa trẻ đã thành nhân, đem lại nhiều lợi ích cho quốc gia, xã hội.

Các cặp vợ chồng son sẻ, nếu sống tinh thần bác ái như Chúa dạy, chắc chắn sẽ được Chúa ban hạnh phúc như

Chúa hứa:

“Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”. (Mt 5,7)

11. Thứ Hai Tuần Thánh. Is 42,1-7 / Ga 12,1-11

11:00 am: Thánh Lễ Dầu tại Saint Mary Cathedral

Lưu ý:

Thánh lễ làm phép dầu, do Đức Giám mục chủ tế cùng với Linh mục đoàn của Người đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa Giám mục và Linh mục đoàn. Để nói lên sự hợp nhất của linh mục đoàn trong giáo phận, nên có các Linh mục từ các hạt về đồng tế với Đức Giám mục. Cộng đoàn nên tham dự đông đảo và rước lễ trong Thánh lễ này.

Dầu mới được làm phép và hiến thánh được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ; dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu.

Có thể tổ chức rước dầu mới trước Thánh lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu Thánh trong đời sống Kitô giáo.

12. Thứ Ba Tuần Thánh. Is 49,1-6 / Ga 13,21-33.36-38

13. Thứ Tư Tuần Thánh. Is 50,4-9a / Mt 26,14-25

TAM NHẬT VƯỢT QUA

“Chúa Kitô đã hoàn thành công trình cứu độ nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa chủ yếu bằng chính mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ mầu nhiệm này, bằng cái chết, Người đã diệt trừ sự chết của chúng ta, khi sống lại, Người đã phục hồi sự sống. Tam Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa bừng sáng lên như là tột đỉnh của năm phụng vụ”. (AC 18)

14. Thứ Năm Tuần Thánh

Lễ Tiệc Ly: Xh 12,1-8.11-14 / 1Cr 11,23-26. Ga 13,1-15

Lưu ý: Thánh lễ Tiệc Ly

- Nhà tạm hoàn toàn để trống. Trong Thánh lễ chiều nay sẽ truyền phép Bánh Thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân rước lễ hôm nay và ngày mai.

- Có thể tổ chức rửa chân cho những người đã được tuyển chọn.

- Minh Thánh Chúa lưu giữ cho việc rước lễ ngày hôm sau được kiêu sang bàn thờ phụ, nơi giáo dân tiếp tục suy niệm và cầu nguyện.

- Khuyến giáo dân nên tùy hoàn cảnh đến Châu Minh Thánh Chúa ban tối hay đêm vào giờ thuận tiện; nhưng từ nửa đêm trở đi, không tổ chức chầu Minh Thánh Chúa trọng thể nữa.

15. **Thứ Sáu Tuần Thánh**
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa
Giữ chay và kiêng thịt
Is 52,13-53,12 / Dt 4,14-16;5,7-9 Ga 18,1-19,42

Lưu ý:

- Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành bí tích nào hết, trừ bí tích Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống.

- Hôm nay giữ chay và kiêng thịt. “Vì là Chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua, để tâm hồn được nâng cao và mở rộng mà đạt tới niềm vui của Chúa Nhật Phục Sinh”. (PV, số 110)

- Nếu có thể, nên long trọng cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân.

- Chỉ dùng một Thánh Giá duy nhất trong nghi thức kính thờ.

- Từ sau khi kính thờ Thánh Giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước Thánh Giá.

- Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ, như: kiệu thương khó, đi Đàng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó Đức Mẹ...

MÙA PHỤC SINH

16. **THỨ BẢY TUẦN THÁNH**
17. **CHÚA NHẬT LỄ CHÚA PHỤC SINH**
Lễ trọng với tuần bát nhật
Cv 10,34a.37-43 / Cl 3,1-4 hoặc 1Cr 5,6b-8
Ga 20,1-9 hoặc Lc 24,1-12
Hát ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh

THÔNG BÁO

BAN GIÚP LỄ MỜI LỄ SINH THAM DỰ VÀ GIÚP TRONG CÁC THÁNH LỄ TUẦN THÁNH

Ban Giúp Lễ xin cầu chúc các em lễ sinh và gia đình một mùa Phục Sinh bình an và tràn đầy hồng ân của Chúa Phục Sinh. Ban giúp lễ cũng xin mời tất cả các em lễ sinh tham dự và giúp lễ trong các thánh lễ của Tuần Thánh.

Thứ Năm tuần Thánh – 4/14/2022 - Thánh lễ Tiệc Ly vào lúc 6PM and 8 PM.

Thứ Sáu Tuần Thánh – 4/15/2022 - Nghi Thức Vượt Qua vào lúc 3PM and 6PM

Thứ Bảy Tuần Thánh – 4/16/2022 - Giới Trẻ đi dâng thánh giá ngoài trời 3PM và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 8.30PM

Chủ Nhật – Đại lễ Phục Sinh – Thánh lễ 9AM, 11AM và 6PM

Xin quý phụ huynh cố gắng đưa các em đến thánh đường và xin many theo đồng phục để các em giúp lễ

Ban Giúp lễ Kính Mời

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ SINH HOẠT LẠI:

Bắt đầu từ thứ bảy ngày 9 tháng 4, đoàn TNTT sẽ sinh hoạt trở lại bình thường tại nhà thờ từ 2:00-3:00 chiều thứ bảy hàng tuần. Xin phụ huynh thu xếp cho các em tham gia sinh hoạt TNTT vào các buổi chiều thứ bảy.

TUYỂN CA VIÊN

Ca đoàn TNTT do Đoàn TNTT Thánh Vinh Sơn Liêm phụ trách xin thông báo tuyển ca viên. Với mục đích giúp các em dùng lời ca tiếng hát để phụng sự, góp phần giúp cho Cộng đoàn tín hữu nâng lòng trí cầu nguyện và chuẩn bị cho các em tham gia các ca đoàn lớn trong giáo xứ sau này. Chúng con xin thông báo tuyển ca viên.

- Tuổi tham dự: Các em TNTT từ 7 đến 18 tuổi.
- Tập hát từ 5:30 chiều đến 6:30 tối thứ 7.
- Phục vụ Thánh Lễ Thiếu Nhi (Thứ Bảy hàng tuần, từ 4 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều)
- Đơn xin tham gia ca đoàn TNTT được để ở cuối nhà thờ. Xin quý phụ huynh gửi lại đơn cho trưởng Anna Nguyễn Thị Minh Khánh.

BAN TỔ CHỨC SYNOD GIÁO XỨ THÁNH VINH SON LIÊM THÔNG BÁO

Giờ Hiệp Hành của giáo xứ thánh Vinh Sơn Liêm ngày 3/4 quy tụ được 7 người tham dự. Tuy con số tham dự ít ỏi, nhưng giờ Hiệp Hành vẫn diễn ra nghiêm trang và thành kính trong Ân Sủng của Chúa Thánh Thần. Giáo xứ chúng ta còn một giờ Hiệp Hành nữa vào ngày thứ Bảy 23/4, lúc 7 giờ 30 tối, tại nhà thờ giáo xứ.

Như chúng tôi đã trình bày trước đây, lý do Giáo hội tổ chức giờ Hiệp Hành là vì Đức Thánh Cha Phanxicô, cũng như các Đức Giám Mục giáo phận, các cha sở và Hội Đồng Mục Vụ muốn lắng nghe tâm tư của từng người giáo dân để tự sửa đổi và để “cùng bước hành trình” trên cuộc hành trình đức tin. Bởi vậy, vì lợi ích thiêng liêng của bản thân, và vì lợi ích của giáo xứ, của giáo phận, và của Giáo Hội, chúng tôi kính mời toàn thể quý ông bà và các anh chị ghi tên tham dự giờ Hiệp Hành như trên, trên

trang web của giáo xứ. Nếu yêu cầu của giáo xứ cao hơn, chúng tôi sẽ tổ chức thêm các giờ Hiệp Hành sau đó.

Giờ Hiệp Hành online (nói tiếng Anh) của giáo xứ hôm 7/4 quy tụ được 8 người, và cũng diễn ra sốt sắng, nghiêm trang. Chúng tôi sẽ thông báo Giờ Hiệp Hành online sắp tới vào lúc khác. Kính mời các bậc phụ huynh và các bạn trẻ nhiệt tình tham gia.

Chúng tôi cũng trân trọng kính mời quý ông bà và các anh chị đã không hài lòng với Giáo Hội về một phương diện nào đó, và đã tách ra khỏi cộng đồng dân Chúa, nhân dịp này xin tham gia giờ Hiệp Hành và nói lên tâm tư của mình, để Giáo Hội có thể mở ra một lối đi cùng ông bà và các anh chị hành trình về Nước Trời.

Trân trọng kính mời.

CHƯƠNG TRÌNH GIỜ HIỆP HÀNH

Chào mừng và dẫn nhập, đọc kinh cầu cho Synod.

Bài nói chuyện của Đức Cha McGrattan (video) - Có lồng tiếng Việt.

Lectio Divina – Suy Niệm Phúc Âm.

Đọc Lời Chúa lần thứ nhất.

Thinh lặng – Cầu nguyện.

Đọc Lời Chúa lần thứ hai.

Thinh lặng – Cầu nguyện.

Lời nguyện – Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Đọc kinh Lạy Cha.

Trình bày Tiến Trình Lắng Nghe.

Chia ra nhóm nhỏ - Tiến Trình Lắng Nghe: Đây là phần quan trọng nhất của synod.

Câu hỏi thứ nhất: Việc “cùng nhau cất bước hành trình” hiện đang diễn ra như thế nào trong Giáo Hội địa Phương của anh chị em?

Trả lời vòng Một – Thinh lặng (15 phút)

Trả lời vòng Hai – Thinh lặng (15 phút)

Trả lời vòng Ba – Ghi lại những ý quan trọng (10 phút)

Giải lao (5 phút)

Câu hỏi thứ hai: Để Hội Thánh được lớn lên trong việc “cùng nhau cất bước hành trình”, Thần Khí đang mời gọi chúng ta thực hiện những bước đi nào?

Trả lời vòng Một – Thinh lặng (15 phút)

Trả lời vòng Hai – Thinh lặng (15 phút)

Trả lời vòng Ba – Ghi lại những ý quan trọng (10 phút)

Huấn từ kết thúc và kinh Tạ Ơn.

MÙA CHAY

CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TỘI MÙA CHAY

Thứ Bảy (2/4/2022), lúc 3:30 PM, lớp 6 đến lớp 8 (Giáo lý)

Thứ Sáu (ngày 8/4/22): lúc 6:45 pm, người lớn

Thứ Bảy (ngày 9/4/22): lúc 3:00 pm, thiếu nhi và phụ huynh

Thứ Bảy (ngày 9/4/22) : lúc 7:00 pm, người lớn.

Chúa Nhật (ngày 10/4/22): lúc 12:00 pm, người lớn.

NGẮM NGUYỆN MÙA CHAY 2022

1. Thứ Hai đến thứ Năm: lúc 10 giờ 20 sáng, ngắm 5 sự thương khó Chúa.

2. Thứ Sáu: Lúc 10 giờ 20 : Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá

LỄ LÁ VÀ TUẦN THÁNH:

1. Chúa Nhật Lễ Lá : 10/04/2022

(Trước các lễ có làm phép lá và rước lá)

- 4:30 pm thứ Bảy :Ca đoàn Thiếu Nhi
- 6 :00 pm thứ Bảy: Ca đoàn Vinh Sơn Liêm.
- 9:00 am Chúa nhật: Ca đoàn Niềm Tin.
- 11:00 am Chúa nhật: Ca đoàn Trầm Hương.
- 6:00 pm Chúa nhật Ca đoàn Đức Mẹ La Vang .

1. Thứ Hai Tuần Thánh 11/04: Thánh Lễ Dầu tại Nhà thờ Chính tòa: 11:00 am. (Tại giáo xứ, không có lễ sáng)

2. Buổi chiều sau thánh lễ 6:00 sẽ có ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa

3. Thứ Ba Tuần Thánh 12/04: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa sau Thánh Lễ 6 giờ chiều. Hội Các Bà Mẹ Dâng Hạt (Ai muốn ngắm xin liên lạc Bác Phong (403) 280-8541)

4. Thứ Tư Tuần Thánh 13/04: Giáo xứ ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa sau lễ 6 giờ chiều. Hội Các Bà Mẹ Dâng Hạt. (Ai muốn ngắm xin liên lạc với Bác Phong (403) 280-8541)

5. Thứ Sáu lúc 10 giờ sáng 15/4. Giáo xứ ngắm sự Thương Khó Chúa. Hội Các Bà Mẹ Dâng Hạt. (Ai muốn ngắm xin liên lạc với Bác Phong (403) 280-8541)

TAM NHẬT VƯỢT QUA: 14,15 và 16/04/2022

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (TIỆC LY) 14/04/2022

- LÚC 6 GIỜ CHIỀU: THÁNH LỄ DÀNH CHO THIẾU NHI. (CĐ Thiếu Nhi Thánh Thể)
- LÚC 8 GIỜ TỐI DÀNH CHO NGƯỜI LỚN. (CĐ Niềm Tin)
- SAU THÁNH LỄ 8 GIỜ, RƯỚC VÀ CHÀU DO CÁC

ĐOÀN THỂ (CĐ Niềm Tin, Thiếu Nhi TT tung hoa)

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH 15/04/2022

- SÁNG: 10:00 giờ .GIÁO XỨ NGẮM DẤU ĐANH VÀ DÂNG HẠT.(Ban Phụng vụ)
- CHIỀU: 3:00 giờ. NGHI THỨC THỨ SÁU TUẦN THÁNH CHO NGƯỜI LỚN. (CĐ Trâm Hương)
- CHIỀU: 6 :00 giờ: NGHI THỨC THỨ SÁU TUẦN THÁNH CHO THIẾU NHI.(CĐ Đức Mẹ La Vang)

3. LỄ VỌNG PHỤC SINH 16/04/2022

- 10 giờ sáng thứ Bảy Giáo Xứ đi dâng Thánh Giá Trọng Thể trong Nhà Thờ.
- 11 giờ 30 sáng tĩnh tâm Anh Chị Em Dự Tông và người đỡ đầu. 12 giờ 30, ăn trưa. 1 giờ chiều Tập nghi thức và chuẩn bị lễ Vọng Phục Sinh
- 3 giờ chiều thứ Bảy , Giới Trẻ đi 14 chặng dâng Thánh Giá ngoài trời (Cha Phó và Ban Giới Trẻ sắp xếp)
- 8 GIỜ 30 TỐI THỨ BẢY, CÓ RỬA TỘI NGƯỜI LỚN (CĐ Vinh Sơn Liêm)

ANH CHỊ EM LÃNH NHẬN BÍ TÍCH KHAI TÂM ĐÊM VỌNG PHỤC SINH 2022

1. Chị Maria Nguyễn Hoàng Ngọc Hiếu.Người đỡ đầu Maria Trần Thị Mến Thương
2. Anh Giuse Vũ Quang Huy . Người đỡ đầu Giuse Nguyễn Phi Long
3. Anh Augustino Nguyễn Ngọc Sơn.Người đỡ đầu Giuse Phạm Lưu
4. Chị Maria Lê Thị Thúy Vy. Người đỡ đầu Teresa Nguyễn Thị Hòa
5. Anna Nguyễn Thị Phương Tuyền .Người đỡ đầu Maria Ngô Thị Thơm

CÁC LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH

- 9:00 am , 11: am và 6:00 pm.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ, KIỆU TRONG THÁNG 4 VÀ 5

Dự tính tổ chức 1 cuộc họp HĐMV mở rộng trong tháng 3 để bàn về những công việc sắp tới, nhưng 1 số Anh Chi Em chưa sẵn sàng, ...

Con đã thảo luận với các anh chị em qua phone và xin được thông báo như sau:

1/ Tháng Tư (Tuần Thánh) Ban Phụng Vụ cùng với 2 Cha sẽ tổ chức như những lần trước,...

- Lá và nến Phục Sinh, đã nhờ chị Loan order.

- Con Chiên để hiến tế: chị Phương sẽ liên lạc với những người biết làm, ...

- Kiệu (Phương Du) Minh Thánh Chúa: Thừa tác viên ngoại thường, Ban giúp lễ, TNTT.

2/ Tháng Năm (Tháng Hoa Tôn Vinh Đức Mẹ)

- Tuần 1: 01/5/2022 Khai mạc Tháng Hoa lễ CN11 giờ, Rước kiệu bên ngoài (nếu thời tiết ấm áp) các Bà Mẹ CG kiêng kiệu, Gia đình Tông đồ Trẻ Phụng Vụ .

- Tuần 2: 08/5/2022 Ngày Mother's Day lễ CN11 giờ, Các Bà Mẹ Công Giáo Phụng Vụ.

- Tuần 3: 14/5/2022 lễ Thứ Bảy 4:30PM và 6:00PM Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Phụng vũ - 15/5/2022 lễ CN11 giờ Huynh Đoàn Đa Minh: Phụng vũ.

- Tuần 4: 22/5/2022 lễ CN 11 giờ, Ca Đoàn Trâm Hương Phụng vũ.

- Tuần 5: 29/5/2022 Bế mạc (chưa có Hội đoàn phụ trách?)

Các Hội đoàn nào sắp xếp được việc dâng hoa phụng vũ trong các Thánh lễ khác xin liên lạc với HĐMV để được sắp xếp. Xin chân thành cảm ơn.

TIỀN THU CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY 3/4/2022

I. THÁNH LỄ THỨ BẢY 2/4/22	
1. Thánh lễ 4 giờ 30 chiều thứ Bảy	\$ 1,110.00
2. Thánh lễ 6 giờ 00 chiều thứ Bảy	\$ 895.00

II. THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 3//22	
1. Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật	\$ 2,765.00
2. Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật	\$ 2,305.00
3. Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật	\$ 960.00

CỘNG CÁC LỄ	\$ 8,085.00
Quỹ Xây Dựng	\$ 3,245.00
Quảng cáo Mêkong	\$ 200.00
Bán lon	\$ 200.00
Bán Hàng	\$ 3,000.00
TỔNG CỘNG	\$14,760.00

CỘNG TIỀN THU LẦN 1 TRONG THÁNG 3/2022

1. Chúa nhật 6/3/22	\$ 9,325.00
2. Chúa nhật 13/3/22	\$ 9,595.00
3. Chúa nhật 19/3/22	\$ 7,925.00
4. Chúa nhật 27/3/22	\$ 5,580.00
TỔNG CỘNG	\$32,425.00

CỘNG TIỀN QUỸ XÂY DỰNG THÁNG 3/2022

1. Chúa nhật 6/3/22	\$ 3,715.00
2. Chúa nhật 13/3/22	\$ 390.00
3. Chúa nhật 19/3/22	\$ 1,959.00
4. Chúa nhật 27/3/22	\$ 1,335.00
TỔNG CỘNG	\$ 7,399.00.

CỘNG Ý LỄ NHẬN ĐƯỢC TRONG THÁNG 3: 627 Ý LỄ

1. Hai Cha:	20 ý lễ.
-------------	----------

2.	Địa phận Calgary	60 ý lễ.
3.	Cha Giuse Vũ Chính Saskatchewan:	100 ý lễ.
4.	Phụ Tỉnh Đa Minh	447 ý lễ
TỔNG CỘNG		627 ý lễ.

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN \$50 CN 3/4/2022

234		\$600.00
122	A. C Nguyễn Anh & Nga	\$300.00
574	A. C Trần Thịnh & Mai	\$300.00
277	Ô. B Phạm Châu & Sâm	\$200.00
306	Ô. B Phạm Thường & Hương	\$200.00
436	Anh Phạm Minh Sơn	\$200.00
535	Chị Nguyễn Chi	\$160.00
7	Ô. B Bùi Huệ & Ngọc	\$150.00
463	A. C Phạm Luyện & T. Hoa	\$140.00
47	Ô. B Đinh Thành & Quý	\$130.00
94	Ô. B Lê Mỹ & Hòa	\$130.00
40	A. C Đào Quang & Phương	\$120.00
164	Cụ Bà Nguyễn Thị Hòa	\$120.00
193	Chị Nguyễn Mai	\$120.00
221	Ô. B Nguyễn Phương & Nhiệm	\$120.00
288	A. C Phạm Hưng & Phương	\$120.00
318	A. C Phan Thạch & Trâm	\$120.00
545	A. C Nguyễn Khải & Thanh	\$120.00
552	Ô. B Nguyễn Nghiêm & Huệ	\$120.00
623	A. C Phạm Huy & Hiền	\$120.00
113	Bà Nguyễn Thị Lý	\$110.00
52	Ô. B Đỗ Dũng & Liên	\$100.00
147	Ô. B Nguyễn Duy & Thùy	\$100.00
148	A. C Nguyễn Duy & Trinh	\$100.00
240	Anh Phạm Xuân Quang	\$100.00
250	A. C Nguyễn Trí & Tuyền	\$100.00
251	Ô. B Cổ Nguyễn Tri & Hồng	\$100.00
265	A. C Nguyễn Vinh & Hồng	\$100.00
351	Ô. B Trần Hưng & Thơm	\$100.00
379	A. C Trịnh Hào & Thơm	\$100.00
383	Ô. B Trương Dũng & Vân	\$100.00
507	Chị Trịnh Mỹ Châu	\$100.00
682	Ô. B Trần Ngô & Thu	\$100.00
687	Chị Bùi Thị Kim Vui	\$100.00
295	Cụ Bà Nguyễn Thị Mận	\$90.00
447	A. C Đỗ Nhơn & Hương	\$90.00
460	Anh San Kim Hoàn	\$80.00
150	A. C Nguyễn Dzũng & Phước	\$70.00
194	Chị Nguyễn Vy	\$70.00
204	A. C Nguyễn Nhật & Loan	\$70.00
281	A. C Phạm Hải & Hoàng	\$70.00
307	A. C Nguyễn Thuận & Nhi	\$70.00
347	A. C Trần Hoàng & Phương	\$70.00
679	Anh Chị Trần Khương Tân	\$70.00
206	A. C Nguyễn Nhi & Nga	\$60.00
261	A. C Nguyễn Hương & Tùng	\$60.00
297	A. C Phạm Lưu & Thủy	\$60.00
340	A. C Trần Tiến & Thủy	\$60.00
556	Anh Nguyễn Thế Đông	\$60.00
42	Ô. B Đỗ Minh & Nga	\$50.00
96	A. C Lê Trần Trương Phúc	\$50.00
126	Ô. B Nguyễn Bé & Nhung	\$50.00
128	A. C Nguyễn Tiên & Toan	\$50.00

158	A. C Nguyễn Hậu & Phương	\$50.00
182	Ô. B Nguyễn Lâm & Nhài	\$50.00
189	A. C Nguyễn Long & Thy	\$50.00
267	A. C Nguyễn Trang & Tuấn	\$50.00
276	Bà Phạm Cậy	\$50.00
320	A. C Phan Trường & Hiền	\$50.00
323	A. C Tạ Anh & Sylvia	\$50.00
324	Ô. B Tạ Chí & Sa	\$50.00
343	A. C Trần Hà & Thảo	\$50.00
367	A. C Trần Hoàn & Mừng	\$50.00
425	A. C Trần Minh Toàn	\$50.00
441	A. C Phạm Thoại & Thủy	\$50.00
584	A. C Bùi Bảo & Tươi	\$50.00
633	A. C Trần Trường & Hương	\$50.00
663	Ô. B Đặng Quang & Thủy	\$50.00

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 4

1. Anh Phero Nguyễn Minh Marvin 53 tuổi. Mất 10/4/2018. Lễ Chúa nhật 10/4/22.
2. Chị Cecilia Teresa Trương Thị Bích Hiền 66 tuổi. Mất 11/4/2021. Lễ thứ Hai 11/4/22.
3. Chị Maria Lâm Tố Nga 45 tuổi. Mất 11/04/1999. Lễ thứ Hai 11/4/22
4. Cụ Ông Phao Lô Vũ Toàn 70 tuổi. Mất 14/4/2004. Lễ thứ Năm 14/4/21.
5. Ông Giuse Bùi Thanh Thủy. Mất 14/4/2016. Lễ thứ Tư 14/4/22
6. Cụ Bà Teresa Trần Thị Thơm 80 tuổi. Mất 20/4/2013. Lễ thứ Tư 20/4/22
7. Cụ Ông Thomas Phạm Ngọc Trâm 78. Mất 22/4/2018. Lễ thứ Sáu 22/4/22.
8. Anh Gioan Kim Nguyễn Thanh Hiền 66 tuổi. Mất 24/4/21. Lễ Chúa nhật 24/4/22.
9. Anh Giuse Nguyễn Việt Minh 19 tuổi. Mất 28/4/2012. Lễ thứ Năm 28/4/22.

GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN,
XIN CỨU RỒI CÁC LINH HỒN

TELL YOUR FRIENDS

Cần mua bảo hiểm:

 Mr. Thương Huỳnh (604)786-1883	<p>Nhân thọ (life ins.), Hậu Sự Khi mua nhà (mortgage ins.) Đầu tư cho con em và bản thân hoặc tài sản (business, capital gain)</p>	 Mrs. Thanh Hà (403)714-5647
 Mrs. Jenny Phuong (403)471-8876	<p>Bệnh hiểm nghèo (critical illness ins.) Bảo hiểm du lịch cho du học sinh hoặc thân nhân (travel ins.) Khi qua Canada hoặc khi làm giấy bảo lãnh.</p>	 Mrs. Huyền Trần (403)850-4383